

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện năm 2022**

Tiếp nhận Công văn số 498/NTH ngày 07/12/2022 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận về việc báo cáo kết quả thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

#### **I. Công tác chỉ đạo**

Thực hiện Kế hoạch số 1466/KH-UBND ngày 8/4/2022 về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2022, UBND huyện chỉ đạo triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương, lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai, mở rộng việc trả lương, thu nhập qua tài khoản ngân hàng; đẩy mạnh thanh quyết toán các dịch vụ công bằng hình thức không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc nộp thuế, phí, lệ phí, các khoản nộp ngân sách bằng hình thức không dùng tiền mặt theo đúng quy định. Đến nay, việc thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân, doanh nghiệp hưởng ứng và triển khai theo quy định.

#### **II. Kết quả triển khai thực hiện**

Ngày 06/7/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1880/UBND-TH về chủ trương ngừng giao dịch tiền mặt trên địa bàn huyện trong hoạt động kho bạc, theo đó từ 15/7/2022 các khoản thanh toán không dùng tiền mặt gồm:

- Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương;
- Chi bổ sung thu nhập, tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn, các khoản thanh toán cho cá nhân thực hiện chế độ giao khoán kinh phí theo quy định và các khoản thanh toán cho cá nhân khác, một số khoản chi thanh toán cá nhân khác theo đề nghị của đơn vị;
- Thanh toán các dịch vụ công cộng, các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, các khoản mua sắm sửa chữa.

Hiện nay, tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện đã thực hiện thanh toán qua tài khoản nhưng vẫn còn 02 đơn vị<sup>1</sup> vẫn còn thanh toán tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương dùng tiền mặt. Riêng một số khoản chi của các đơn vị sử dụng ngân sách vẫn thực hiện thanh toán dùng tiền

---

<sup>1</sup> UBND xã Ma Nới (Nằm cách xa trung tâm huyện, không có trụ rút tiền ATM); BCH Quân sự huyện (đơn vị đặc thù, không bắt buộc thanh toán qua tài khoản).

mặt như (thực hiện rút qua ngân hàng): tiền học bổng của học sinh, tiền ăn trưa cho trẻ mầm non,...

### **III. Đề xuất, kiến nghị**

Các ngành chức năng, các ngân hàng thương mại phát triển thêm các trụ rút tiền ATM trên địa bàn huyện, đặc biệt tại các xã miền núi trên địa bàn huyện để đảm bảo giao dịch bằng thẻ ngân hàng được thuận tiện.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn theo nội dung Công văn số 498/NTH ngày 07/12/2022 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận./.

#### ***Nơi nhận:***

- Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh NT;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- VPUB: LĐ-TH;
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**

**Đoàn Văn Hùng**